

# Mga Protocol ng IAATO 2024-25 Avian Influenza

Mula noong 2021 ang tumataas na intensidad ng mga paglaganap ng lubhang pathogenic na avian influenza (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) H5N1 ay nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang libong ibang-dagat sa buong mundo. Naapektuhan din ang mga marine mammal, kabilang ang mga seal at sea lion.

Noong 25 Pebrero 2024, ang mga unang kaso ng avian influenza ay nakumpirma sa Lugar ng Antarctic Treaty.

Ang komunidad ng Antarctic, mula sa mga partido sa Antarctic Treaty hanggang sa mga siyentipiko, Mga Pambansang Programa, at ang Internasyonal na Asosasyon ng mga Nagpapatakbo ng Pamamasyal (International Association of Antarctica Tour Operators, IAATO) ay nag-aalala tungkol sa epekto ng avian influenza sa Antarctica, at ang seryosong epekto nito sa lokal na wildlife.

Ang mga miyembro ng IAATO ay nakatuon sa matatag na mga pamamaraan para protektahan ang Antarctica mula sa mga pathogen at hindi katutubong mga kaurian at sa kumpirmasyon ng avian influenza sa rehiyon, patuloy kaming nagkakaroon ng mas mataas na pagbabantay patungkol sa mga operasyon sa panahong ito.

Narito kung paano ka makakatulong na maiwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng avian influenza:

## **Bago ka umalis**

Bago ka umalis ng bahay, tiyaking ang anumang bagay na maaaring magkaroon ng kontak sa kapaligiran ng Antarctic – kabilang ang mga damit at kagamitan - ay lubusang nililinis at nadidisimpekta.

- Gamitin ang gabay ng [Huwag Mag-pack ng Peste ng a IAATO](#) para tulungan ka.

## **Sa Antarctica: Pagbisita sa Wildlife**

Ang mga kasalukuyang protocol, kabilang ang pang-araw-araw na pamamaraan ng biosecurity at pagpapanatili ng pinakamababang distansya mula sa wildlife, ay isang mahalagang bahagi ng pagprotekta sa Antarctica.

Bilang karagdagan, kinakailangan na ikaw ay:

- Huwag umupo, lumuhod, yumuko, o humiga sa mga lugar ng wildlife.
- Huwag maglagay ng anumang kagamitan sa lupa o niyebe sa mga lugar ng wildlife.

Mananatiling papaalaman ka ng iyong nagpapatakbo at kung may pagdududa, mangyaring humingi ng direksyon sa iyong mga gabay.

Sundin ang pinakabagong pandaigdigang impormasyon para sa World Organization of Animal Health sa: <https://www.woah.org/en/disease/avian-influenza/>

Sundin ang **pinakabagong impormasyon mula sa SCAR Antarctic Wildlife Health Working Group** sa: <https://scar.org/library-data/avian-flu>.